

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๖๕๒

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) ประจำปี ๒๕๖๘
ของนายกรัฐมนตรี

เรียน รัฐ-กต., กษ., คค., พน., พณ., เลขา-สศช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า สืบเนื่องจากการเดินทางไปร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘ ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ทำให้มีโอกาสหารือในระดับทวิภาคีกับผู้นำประเทศหลายประเทศ ตลอดจนได้พบปะกับผู้นำภาคเอกชนหลายท่าน รวมทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มศักยภาพในด้านการค้าการลงทุน ของประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคีอื่น ๆ ให้มากขึ้นด้วย ในการนี้ จึงขอมอบหมายการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพใน ๓ ด้าน ดังนี้

๑.๑ Logistics Hub of Asia โดยที่ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม มีความมั่นคง และเป็นกลางทางการเมือง รัฐบาลจะสานต่อโครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ รวมถึงการสร้างสนามบินขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเป็น Aviation Hub จึงขอให้กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำแผนและกระบวนการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ ของโครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเหมาะสม ทั้งในเรื่อง แผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาของโครงการให้แล้วเสร็จ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยด่วน

๑.๒ Kitchen of the World โดยที่รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งความมั่นคง ทางอาหาร (Food Security) และเป็นคลังอาหารของโลก (World Food Storage) เพราะประเทศไทย มีผลผลิตทางการเกษตรที่เพียงพอและมั่นคง ซึ่งถือเป็น Soft Power ที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศ จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำแผนบูรณาการในการดำเนินการเพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร และวัตถุดิบอาหารไทยไปยังตลาดโลกให้มากยิ่งขึ้น ให้แล้วเสร็จ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยด่วน

๑.๓ Green Energy Resources โดยที่ประเทศไทยมีความพร้อมในการผลักดัน การใช้พลังงานสะอาดเพื่อรองรับการตัดสินใจเข้ามาลงทุนทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในระดับโลก จึงขอให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำแผนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งนักลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ให้แล้วเสร็จ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยด่วน

๗๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ ...

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับเขตการค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) ให้บรรลุผลโดยเร็ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๓ (จิริรัฐสรรพ), ๑๕๒๒ (วัลภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th